

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2019

การรณรงค์ครั้งใหม่ด้านความปลอดภัยออนไลน์เพื่อช่วยให้เริ่มต้นการพูดคุย

วันนี้ ในวันต่อต้านการรังแกกันและความรุนแรงแห่งชาติ มีการเปิดตัวการรณรงค์ครั้งใหม่เพื่อช่วยให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และครู เริ่มต้นพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็ก ๆ ชาวออสเตรเลียจำนวนมากมีประสบการณ์ด้านลบในโลกออนไลน์ รวมถึงการรังแกกันบนโลกออนไลน์ การติดต่อที่ไม่พึงประสงค์จากคนแปลกหน้า และการกีดกันให้ออกจากกลุ่มทางสังคม

การรณรงค์ระดับชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมผู้ปกครอง ผู้ดูแล และครู ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้รู้จักป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์

“งานวิจัยของเราพบว่าร้อยละ 81 ของผู้ปกครองอนุญาตให้เด็กก่อนวัยเรียนใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้นเราจำเป็นต้องเริ่มต้นการสนทนาที่เปิดเผยและตรงไปตรงมา เกี่ยวกับพฤติกรรมในโลกออนไลน์ที่ปลอดภัยในครอบครัวของเราเร็วขึ้นกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด” คุณ Julie Inman Grant กรรมการบริหารหน่วยงาน eSafety (eSafety Commissioner) กล่าว

“ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเตรียมพร้อมผู้ปกครอง ครู และทุกคนที่ดูแลเด็กให้มีข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และเข้าใจง่ายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราทุกคนจึงมีบทบาทในการสร้างความมั่นใจว่าเด็ก ๆ จะปลอดภัยและได้รับประสบการณ์ที่ดีในโลกออนไลน์” คุณ Inman Grant กล่าว

ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และครู สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของ eSafety เกี่ยวกับผลกระทบที่ตามมาในด้านส่วนตัว ด้านอารมณ์ และในบางกรณีผลที่ตามมาทางด้านกฎหมายของพฤติกรรมในโลกออนไลน์

“วันนี้ ในวันต่อต้านการรังแกกันและความรุนแรงแห่งชาติ วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือการเริ่มต้นพูดคุยกับลูก ๆ ของเรา” คุณ Inman Grant กล่าว

นักเรียนมากกว่าสองล้านคนจากโรงเรียนกว่า 5,000 แห่งทั่วออสเตรเลียประกาศไม่ยอมให้มีการรังแกกัน ‘Bullying. No Way’ ในวันต่อต้านการรังแกกันและความรุนแรงแห่งชาติ

วันต่อต้านการรังแกกันและความรุนแรงแห่งชาติประจำปีครั้งที่เก้า สนับสนุนให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ยืนหยัดต่อต้านการรังแกกันและความรุนแรงในโรงเรียนของเรา

“การรังแกกันในโลกออนไลน์เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบรวมถึง การล้อเลียนด้วยคำหยาบคาย ข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนการข่มขู่คุกคาม และเนื้อหาที่โหดร้ายโดยไม่ได้รับความยินยอม - และวันนี้พวกเราสื่อข้อความที่หนักแน่นว่าการกระทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง” คุณ Inman Grant กล่าว



หน่วยงาน eSafety ทำหน้าที่จัด [ห้องเรียนเสมือนจริง](#) สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อช่วยให้นักเรียนและครูสามารถใช้วิธีการที่ได้ผลจริงเพื่อป้องกัน จัดการ และรายงานการรังแกกันในโลกออนไลน์

นักเรียนมากกว่า 320,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียนเสมือนจริงตั้งแต่ปีค.ศ. 2015

ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ครู และผู้อื่น สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [esafety.gov.au](https://esafety.gov.au)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดสัมภาษณ์กรุณาติดต่อ: คุณ **Paula Masselos**

ที่ **Embrace Society** 02 8090 7737 และ 0419 292 207

หรือ [paula@embracesociety.com.au](mailto:paula@embracesociety.com.au)